

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวร่วม

Device Technologies Australia Pty Ltd และ Intuitive Surgical Sàrl

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวร่วม

วันที่มีผลบังคับใช้: 31 มีนาคม 2024

นี่คือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวร่วม (“ประกาศ”) โดย DTG Medical Pte Ltd และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “ผู้จัดจำหน่าย”) และ Intuitive Surgical Sàrl และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “Intuitive”) (Intuitive และผู้จัดจำหน่ายอาจเรียกเราว่า “เรา” “ของเรา”) ประกาศนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้จัดจำหน่ายและ Intuitive รวบรวมและประมวลผลร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยี Intuitive รวมถึงการขาย การตลาด การบำรุงรักษา และบริการ (“ขอบเขตการเข้าร่วม”)

Intuitive ผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยี da Vinci Surgical และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอื่นที่เป็นนวัตกรรมและรุกรานน้อยที่สุด (รวมเรียกว่า “เทคโนโลยี”) ผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยี Intuitive

สำหรับวัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของสหภาพยุโรป (“GDPR”) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2012 (มาเลเซีย) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2010 (สิงคโปร์) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ประเทศไทย) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2012 (ฟิลิปปินส์) (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลและคำจำกัดความ ให้ถือใช้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เข้มงวดมากกว่าระหว่าง (i) กฎหมายของเขตพื้นที่ที่ได้รับคำยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งแรก และ (ii) กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติหรือประเทศที่คุณพำนักอาศัยเป็นหลัก การกิจร่วมกันและการมุ่งเน้นของผู้จัดจำหน่ายและ Intuitive คือการดำเนินการอย่างโปร่งใส ในลักษณะที่ปกป้องสิทธิและรักษาความไว้วางใจของทุกคนที่ผู้จัดจำหน่ายหรือ Intuitive เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมในประกาศฉบับนี้โดยทั่วไปจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดจำหน่ายและ/หรือ Intuitive หรือบางครั้งอาจถูกเก็บรวบรวมตามสัญญาของคุณหรือด้วยความยินยอมของคุณ ผู้จัดจำหน่ายและ Intuitive อาจให้ประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลเพิ่มเติมสำหรับบริการที่เลือกที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณเป็นผู้ใช้บริการดังกล่าว โปรดดูประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยวัตถุประสงค์นี้ การใช้งานทั่วไปและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้จัดจำหน่ายและ Intuitive จะได้รับคำแนะนำโดย “หลักการ” ต่อไปนี้:

- เราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมด
- เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลอื่น
- เราจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและบริการคลาวด์ โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดการติดต่อ

ผู้จัดจำหน่ายและ Intuitive เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกัน

สำหรับผู้จัดจำหน่าย:

สถานที่หลัก:

PN#1134716 Rev A DTG IS ประกาศความเป็นส่วนตัวร่วม - มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย
(ภาษาอังกฤษ)

ในสิงคโปร์: **DTG Medical Pte. Ltd.**, 438B Alexandra Road, #06-03 Alexandra Technopark Tower B, Singapore 119968

ในมาเลเซีย: **DTG Medical Sdn. Bhd.**, 3A-03, Wisma Mont Kiara, 1, Jalan Kiara, 50480, Kuala Lumpur, Malaysia

ในประเทศไทย: **บริษัท ดีไวซ์ เทคโนโลยีส์ (ไทย) จำกัด** ยูนิต 1802 -1803 ชั้น 18 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ในฟิลิปปินส์: **DTG Medical Incorporated**, L24 The Philippine Stock Exchange Tower, One Bonifacio High Street, 28th St Corner 5th Ave, BGC, Taguig City, 1634 Philippines

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: <https://devicetechnologies.asia/contact-us/>

หากต้องการใช้สิทธิของคุณ เพื่อขอรับรายละเอียดของมาตรการป้องกันการถ่ายโอนข้อมูลของเรา หรือสำหรับคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดจำหน่ายได้โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@device.com.au หรือตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับประเทศ/เขตแดนของคุณ ซึ่งมีอยู่ที่:

<https://devicetechnologies.asia/policy-library/> เมื่อจำเป็น ผู้จัดจำหน่ายอาจร้องขอข้อมูลระบุตัวตนจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ผู้จัดจำหน่ายจะตอบสนองต่อคำขอตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

สำหรับ Intuitive:

- Intuitive Surgical Sàrl, 1 Chemin des Mûriers, 1170 Aubonne, Switzerland

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: <https://www.intuitivesurgical.com/company/locations-representation/>

หากต้องการใช้สิทธิของคุณ เพื่อขอรับรายละเอียดของมาตรการป้องกันการถ่ายโอนข้อมูลของเรา หรือสำหรับคำถามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Intuitive ได้โดยส่งอีเมลไปที่ data.privacy@intusurg.com เมื่อจำเป็น Intuitive อาจร้องขอข้อมูลระบุตัวตนจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ Intuitive จะตอบสนองต่อคำขอตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้เว็บไซต์ของ Intuitive

หากคุณกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของ Intuitive บนพื้นฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งของคุณหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า Intuitive อาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:

ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ เขตเวลา และภาษาที่ต้องการ
ข้อมูลวิชาชีพ เช่น ตำแหน่ง บทบาท นายจ้าง ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ความสนใจทางวิชาชีพ และหมายเลขประจำตัว
และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกมอบให้เรา

Intuitive อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ Intuitive เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

การสร้างสถิติรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์

การตอบสนองต่อคำขอของคุณที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา
การให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การดำเนินการวิจัยตลาด
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
การจัดหาทรัพยากรทั่วไปสำหรับการวิจัยและการพัฒนาธุรกิจของเรา
ตามความจำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและข้อมูล การป้องกันการฉ้อโกง การรายงานการกระทำทางอาญาที่น่าสงสัย และเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนบุคคลภายนอก

ภายในขอบเขตรวม หากคุณเป็นพนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้ให้คำแนะนำ (“ตัวแทน”) ของลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับดูแล และอื่น ๆ (“บุคคลภายนอก”) ของผู้จัดการฝ่าย หรือของ Intuitive ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Intuitive หรือที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์
ข้อมูลวิชาชีพ เช่น นายจ้าง ข้อมูลติดต่อที่ทำงาน และตำแหน่งงาน

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ จากคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้จัดการฝ่ายหรือ Intuitive เช่น:

ข้อมูลระบุตัวตน เช่น วันเดือนปีเกิดและหมายเลขหนังสือเดินทาง
ลักษณะส่วนบุคคล เช่น การเดินทางและอาหารที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น เพื่ออนุญาตการจัดเตรียมการเดินทางและการจัดเลี้ยงสำหรับกิจกรรม)
ข้อมูลทางวิชาชีพ เช่น ประวัติย่อ การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ บันทึกการฝึกอบรมและการเดินทาง
ข้อมูลทางการเงิน เช่น ค่าตอบแทนและรายละเอียดบัญชีธนาคาร (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้มีการชำระเงินสำหรับการว่าจ้างวิทยากร การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่น ๆ ที่มอบให้)
การบันทึก เช่น รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ
การรวบรวมข้อมูล เช่น ความสนใจทางวิชาชีพ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกมอบให้เรา

วัตถุประสงค์ที่เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นฐานทางกฎหมายที่เราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ได้แก่:

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล	วัตถุประสงค์ของการประมวลผล
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงการวิจัย การพัฒนา การขาย การฝึกอบรม การศึกษา การตลาด และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ	ความสัมพันธ์และการจัดการสัญญากับนิติบุคคลของลูกค้า
	การขาย การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ การจัดการฝ่าย และการออกใบแจ้งหนี้ของผลิตภัณฑ์และบริการกับหน่วยงานของลูกค้า
	การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ขาย
	การประสานงานการสนับสนุนและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา
	การประสานงานด้านการเดินทาง การเยี่ยมชมสถานที่ และกิจกรรมอื่น ๆ

	การประเมินและการประสานงานการวิจัยทางคลินิก และการศึกษาวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้อง
	ประสิทธิภาพของลูกค้า การประหยัดต้นทุน ประสิทธิภาพของกระบวนการและโปรแกรม
	การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการของเรา เช่น การวิเคราะห์ค่าตอบแทน การจัดทำงบประมาณ การวางแผน การวิจัยและการวิเคราะห์ตลาด การสำรวจ การให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ข้อตกลงที่ได้รับการสนับสนุน
	ความปลอดภัยของเครือข่าย
	จัดหาทรัพยากรสำหรับการวิจัยและการพัฒนาธุรกิจของเรา
ความยินยอม	การตลาดและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
	การประสานงานด้านการเดินทาง การเยี่ยมชมสถานที่ และกิจกรรมอื่น ๆ
สัญญา	การทำสัญญาบริการกับบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคคลอื่น ๆ
	การฝึกอบรมพนักงาน
	การประสานงานด้านการเดินทาง การเยี่ยมชมสถานที่ และกิจกรรมอื่น ๆ
	การประเมินและการประสานงานการวิจัยทางคลินิก และการศึกษาวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้อง
ข้อผูกพันทางกฎหมาย	การจัดการข้อร้องเรียน
	การประเมินและการประสานงานการวิจัยทางคลินิก และการศึกษาวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้อง
	การรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น คำแนะนำทางกฎหมาย การเจรจาต่อรอง การป้องกันการฉ้อโกง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการดูแลสุขภาพ

ผู้ใช้เทคโนโลยีของ Intuitive

นอกจากนี้ภายในขอบเขตการเข้าร่วม ในขณะที่เป็นตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอก คุณอาจเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีของ Intuitive หากคุณเป็นศัลยแพทย์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลหรือแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ ผู้ฝึกสอน หรือใช้งาน ได้ใช้ หรืออาจใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ผลิตโดย Intuitive เราอาจเก็บรวบรวมสิ่งต่อไปนี้จากผู้ใช้เทคโนโลยีของ Intuitive

ข้อมูลทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น ประสบการณ์ทางวิชาชีพ การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของ Intuitive และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
การตั้งค่าระบบตามหลักกายศาสตร์และระบบอื่น ๆ ที่ผู้ใช้กำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวระบุที่ผู้ใช้กำหนด

วัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เทคโนโลยีของ Intuitive และพื้นฐานทางกฎหมายที่เราอาจดำเนินการประมวลผลดังกล่าว ได้แก่:

พื้นฐานทางกฎหมาย	วัตถุประสงค์ของการประมวลผล
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงการวิจัย การพัฒนา การขาย การฝึกอบรม การศึกษา การตลาด และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ	การเรียนรู้และการศึกษาทางวิชาชีพ: การลงทะเบียนหลักสูตร คำแนะนำ การฝึกอบรม และการบริหารจัดการ
	การฝึกสอน งานนิเทศ และการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา
	การรายงานเหตุการณ์

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึงของบุคคลภายนอก

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ายหรือของ Intuitive ตัวอย่างเช่น หากเราถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น เมื่อลงทะเบียนให้คุณเข้ารับบริการฝึกอบรมที่ให้บริการโดยศูนย์ฝึกอบรมของบุคคลภายนอก เราจะดำเนินการดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ผู้ให้บริการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา ตัวอย่างเช่น เพื่อให้บริการโฮสติ้ง การสื่อสารและโลจิสติกส์ การวิจัยและการสำรวจตลาด บริการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ ตลอดจนศูนย์ฝึกอบรม บริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท Intuitive หน่วยงาน นักบัญชี และธนาคาร

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศต่าง ๆ ที่กฎหมายท้องถิ่นให้ความคุ้มครองในระดับที่แตกต่างกัน รวมถึงสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ หากเป็นกรณีนี้ เราจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม เช่น ข้อสัญญามาตรฐานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการยุโรป หรือข้อสัญญาต้นแบบอาเซียนสำหรับการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดน เราอาจต้องเปิดเผยและอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ขอด้วยกฎหมายอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามกฎหมายหรือโดยหน่วยงานสาธารณะ

คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลของเราและมาตรการป้องกันที่มีอยู่ได้ จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามที่อยู่ติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

การเก็บรักษาข้อมูล

ภายในขอบเขตการเข้าร่วม เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อรับรองถึงความมุ่งมั่นของเราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของ Intuitive และบริการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางวิชาชีพเมื่อเวลาผ่านไป เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานกว่านี้ หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด หรือเมื่อเรามีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว

สิทธิของคุณ

ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้กำหนด คุณสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้:

- สิทธิในการเข้าถึง
- สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
- สิทธิในการแก้ไข
- สิทธิในการลบ
- สิทธิในการจำกัดการประมวลผล
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล

หากการประมวลผลข้อมูลขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่ดำเนินการก่อนการถอนความยินยอม

หากต้องการใช้สิทธิของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายได้ที่ privacy@device.com.au หรือตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับประเทศ/เขตแดนของคุณ ซึ่งมีอยู่ที่: <https://devicetechnologies.asia/policy-library/> หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Intuitive ที่ data.privacy@intusurg.com

เราจะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้กำหนด รวมถึงคำขอให้เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะตอบคำถามและคำร้องขอดังกล่าวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม หรือภายในกรอบเวลาและในลักษณะที่จำเป็นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ หากมี

หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลโดยละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

สิงคโปร์: Personal Data Protection Commission (คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

PN#1134716 Rev A DTG IS ประกาศความเป็นส่วนตัวร่วม - มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย
(ภาษาอังกฤษ)

<https://www.pdpc.gov.sg/contact-us>

มาเลเซีย: Department of Personal Data Protection (กรมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
https://daftar.pdp.gov.my/p_aduan

ประเทศไทย: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
<https://complaint.pdpc.or.th/>

ฟิลิปปินส์: National Privacy Commission (คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ)
<https://privacy.gov.ph/contactus/>

Intuitive จัดทะเบียนในสหภาพยุโรปกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของฝรั่งเศส (Commission nationale de l'informatique et des libertés หรือ CNIL) คุณสามารถดูข้อมูลติดต่อของ CNIL ได้ที่
<https://www.cnil.fr/en/contact-cnil>

การตัดสินใจอัตโนมัติ

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในที่นี่เพื่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ รวมถึงการทำโปรไฟล์ที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหรือส่งผลกระทบต่อคุณในทำนองเดียวกัน

ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูล

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ยกเว้นเมื่อมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา ข้อมูลบางอย่างอาจได้รับจากคุณ นายจ้างของคุณ หรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาที่ทำกับเรา อย่างไรก็ตาม การไม่ให้ข้อมูลบางส่วนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสนับสนุนการใช้งานคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์บางอย่างของคุณหรือนายจ้าง/โรงพยาบาลของคุณ รวมถึงการใช้สื่อการฝึกอบรมหรือตัววัดที่เกี่ยวข้อง

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและบริการคลาวด์ โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะอัปเดตประกาศฉบับนี้และวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้